



ประกาศโรงเรียนปราชญ์ราชบูรณารุ่ง
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประเภทความสามารถพิเศษ

ตามที่โรงเรียนปราชญ์ราชบูรณารุ่ง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบการรับนักเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ ๒๔ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว และโรงเรียนปราชญ์ราชบูรณารุ่ง ได้ตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนที่ยื่นใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทความสามารถพิเศษแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเข้ารับการคัดเลือก สอบคัดเลือก หรือทดสอบทักษะความสามารถพิเศษ ดังมีรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย และให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ดำเนินการ ดังนี้

๑. กำหนดวันคัดเลือก สอบคัดเลือก หรือทดสอบทักษะความสามารถพิเศษ

ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ต้องมาแสดงตนเพื่อเข้ารับการคัดเลือก สอบคัดเลือก หรือ ทดสอบทักษะความสามารถพิเศษ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยให้มารายงานตัวภายใน เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ อาคาร ๙๕ ปี โรงเรียนปราชญ์ราชบูรณารุ่ง หากมาช้ากว่านี้จะถือว่าสละสิทธิ์

ทั้งนี้ โรงเรียนปราชญ์ราชบูรณารุ่ง จะดำเนินการคัดเลือก สอบคัดเลือกและประเมินทักษะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้มีสิทธิ์เข้าเรียนในครั้งนั้น โดยคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดไว้ โดยผลการคัดเลือก สอบคัดเลือก หรือการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

๒. การประกาศผลสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ

โรงเรียนปราชญ์ราชบูรณารุ่ง จะประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้มีสิทธิ์เข้าเรียน ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ www.pra.ac.th โดยเรียงตามลำดับตามผลคะแนนการคัดเลือก สอบคัดเลือก หรือการทดสอบทักษะความสามารถพิเศษ จากมากไปหาน้อยจนครบตามจำนวนที่พึงจะรับเข้าเรียนได้

สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือก สอบคัดเลือก หรือการทดสอบทักษะ ความสามารถพิเศษตามประกาศนี้ ยังคงมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ประเภทนักเรียนทั่วไป) โดยจะต้องมาสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งจะประกาศรายละเอียดให้ทราบในโอกาสต่อไป

๓. กำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อจัดห้องเรียน

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษซึ่งผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศ ในข้อ ๒. ทุกคน จะต้องมาสอบคัดเลือกเพื่อจัดห้องเรียน ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งโรงเรียนจะดำเนินการสอบคัดเลือกพร้อมกับการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบทั่วไป สำหรับวิชาที่ดำเนินการสอบ เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ www.pra.ac.th โดยจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

๔. การประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจัดห้องเรียน

กำหนดประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ www.pra.ac.th สำหรับการรายงานตัวและการมอบตัวนักเรียน จะประกาศวันเวลาสถานที่ให้ทราบในโอกาสต่อไป

เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับ โรงเรียนปราชญ์ราษฎร์อารุณ เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงและผู้ปกครองสนใจนำนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงขอให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้สมัครหรือผู้เกี่ยวข้อง จะต้องถือปฏิบัติและดำเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียดและระยะเวลาที่โรงเรียนประกาศกำหนดไว้โดยเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดหรือระยะเวลาข้อหนึ่งข้อใดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยผู้ปกครองและนักเรียนสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.pra.ac.th หรือ สอบถามได้ที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๙๔๐ ๑๒๓๔ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุรศักดิ์ ศรีณรินทร์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนปราชญ์ราษฎร์อารุณ

บัญชีรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเภทความสามารถพิเศษ

แนบท้ายประกาศโรงเรียนปราชญ์ราชฤกษ์อำรุง ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร	ความสามารถพิเศษ	หมายเหตุ
๑	เด็กชายชิติพัทธ์ ช่อรักษ์	ฟุตบอล	ห้องปกติ
๒	เด็กชายณัฐนันท์ ปุริสพันธ์ุ	ซอดัวง (ดนตรีไทย)	ห้องปกติ
๓	เด็กหญิงกชพรรณ ผ่องอำไพ	ดนตรี	ห้องปกติ
๔	เด็กชายนันทวัฒน์ สีแก้ว	ฟุตบอล	ห้องปกติ
๕	เด็กหญิงรุ่งรวีร์ ฝาเพ็ยม	วอลเลย์บอล	ห้องปกติ
๖	เด็กหญิงกุลณัฐญา สมเสนาะ	วอลเลย์บอล	ห้องปกติ
๗	เด็กชายกันตพงศ์ กสิผล	ดนตรี	ห้องปกติ
๘	เด็กชายกัณตินันท์ จินดาเทพกาญจน์	ขับร้อง	ห้องปกติ
๙	เด็กชายศิวกร ศรีวิญญูตานนท์	ดนตรีไทย	BP จีน
๑๐	เด็กชายธนาริพ คนทัตย์	ซูโดกุ (คณิตศาสตร์)	ห้องปกติ
๑๑	เด็กชายรัชตภูมิ ชัยจำ	กรีฑา	ห้องปกติ
๑๒	เด็กหญิงรวินันท์ สรรพคุณยา	กรีฑา	ห้องปกติ
๑๓	เด็กชายปณณธร ราชวงษ์	วอลเลย์บอล	ห้องปกติ
๑๔	เด็กชายธนวันต์ นาแรมงาม	ดนตรี	ห้องปกติ
๑๕	เด็กหญิงพรลิตา เกื้อกุล	กรีฑา	ห้องปกติ
๑๖	เด็กหญิงปัทมาพร โชคชัยภักดี	เทควันโด	BP จีน
๑๗	เด็กชายธีรภัทร เลขนาวิน	แบดมินตัน	BP จีน
๑๘	เด็กหญิงพรทิพา ศรีสวัสดิ์	ทัศนศิลป์	BP ญี่ปุ่น

Handwritten signature